

“GULF”ประกาศกรอบราคา เสนอขายไอพีโอ40-45บาท

GULF เคาร่วงราคาเสนอขาย IPO ในกรอบ 40-45 บาทต่อหุ้น ประกาศเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้า 5,300 MW เป็นระดับ 70% คาดทยอย COD ตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นไป

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้อยู่ในระหว่างดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IPD) ซึ่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 5,300 เมกะวัตต์ (MW) และคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564-2567

โดยภายหลังจาก (10 พ.ย.) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IPD ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 198,866,667 หุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยที่ Mitsui ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน IPD 49% ได้สละสิทธิการจองซื้อหุ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันในสัญญาร่วมทุนระหว่าง Mitsui และบริษัท

ทั้งนี้ จะให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน IPD จากปัจจุบัน 51% เป็น 70% ขณะที่บริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก IPD ที่ 75% และบริษัทได้จองซื้อหุ้นเกินส่วนทั้งหมด



พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์

ส่งผลให้เมื่อ IPD เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน IPD เพิ่มเป็น 70%

นอกจากนี้ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2560 ทาง GULF มีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 4,772.1 MW และอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติหลายโครงการ และตั้ง

เป้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งอีก 6,353.6 MW ภายในปี 2567

ด้านที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้นักลงทุนมีความมั่นใจในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทในธุรกิจไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต ประกอบกับบริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ

ดังนั้น จึงส่งผลให้ GULF เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยที่โดดเด่น และได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 40.0-45.0 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน GULF มีทุนจดทะเบียน 10,666.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,133.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท โดยมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 533.3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 24.99% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ■